

## มติที่ประชุมโดยย่อ

การประชุมสภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒

วันพุธที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ กระทรวงศึกษาธิการ

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ วาระที่ ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
วาระที่ ๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ - ไม่มี -	- ไม่มี -
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒	ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ โดยไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง วาระที่ ๓.๑ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมรับทราบการรายงานผลการดำเนินงานตามมติ สภาวิชาการสถาบันวิทยาลัยชุมชน
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา วาระที่ ๔.๑ เรื่อง การให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง รายชื่อนุกรรมการวิชาการวิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัย ชุมชนตราด (แทนตำแหน่งที่ว่างลง)	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนุกรรมการวิชาการ วิทยาลัยชุมชนพังงาและวิทยาลัยชุมชนตราด (แทนตำแหน่ง ที่ว่างลง) และให้เสนอสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน เพื่อพิจารณาต่อไป
วาระที่ ๔.๒ เรื่อง การพิจารณาหลักสูตรอนุปริญญา ของวิทยาลัยชุมชน	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ปรับปรุงหลักสูตรอนุปริญญา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่และวิทยาลัยชุมชน มุกดาหาร ตามข้อเสนอแนะก่อนนำเสนอสภาสถาบัน วิทยาลัยชุมชนพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรต่อไป
วาระที่ ๔.๓ เรื่อง การกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เกี่ยวกับการเก็บบำรุงการศึกษา การบริการวิชาการ การกำหนดอัตรา และการเบิกค่าใช้จ่ายจากการบริการ วิชาการ	ที่ประชุมมีมติ ดังนี้ ให้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ก่อนนำเสนอ เข้าประชุมคณะอนุกรรมการต่อไป

เรื่อง	มติ/ความเห็นโดยย่อ
<p>ระเบียบวาระที่ ๕ วาระอื่นๆ</p> <p>วาระที่ ๕.๑ เรื่อง การกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ</p> <p>สถาบันวิทยาลัยชุมชน</p>	<p>ที่ประชุมรับทราบ และกำหนดวันประชุมสภาวิชาการ</p> <p>สถาบันวิทยาลัยชุมชน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ ในวันพุธที่</p> <p>๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม</p> <p>สถาบันวิทยาลัยชุมชน อาคารรัชมังคลาภิเษก ๒ ชั้น ๙</p> <p>กระทรวงศึกษาธิการ และกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่าน</p> <p>พร้อมทั้งปิดการประชุม</p>
<p>นางสาวจันทร์ลดา ยิ้มรุ่งเรือง</p> <p>นางสาววิภาดา ศิริวัฒน์</p> <p>นางสาวสุธิมา เทียนงาม</p> <p>ผู้จัดทำมติย่อการประชุม</p>	<p>นายชาญวิทย์ โตธนะคุณ</p> <p>ผู้ตรวจย่อการประชุม</p>